

Số: 05 /BB-HĐND

Côn Đảo, ngày 24 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN
Phiên họp thứ 9 Thường trực HĐND huyện
(tháng 4 năm 2017)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 50 phút, ngày 24/4/2017 (thứ Hai).

2. Địa điểm: tại Phòng họp HĐND và UBND huyện.

3. Thành phần:

- Thường trực HĐND huyện gồm:

+ Ông Lê Minh Nhựt – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện (Chủ trì);

+ Ông Trần Tấn Đạt – Phó Chủ tịch HĐND huyện;

+ Ông Phan Thanh Biên – Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện;

(Vắng ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch và ông Châu Vũ - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện do bận công tác tại đất liền);

- Khách mời tham dự gồm:

+ Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện;

+ Ông Nguyễn Tấn Hóa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;

+ Bà Nguyễn Thị Trinh - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Tổ Trưởng TĐB số 2 HĐND huyện;

+ Ông Nguyễn Quang Việt - Tổ Trưởng Tổ đại biểu số 3;

+ Ông Phùng Anh Huy - Ủy viên Ban Pháp chế, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4;

+ Ông Trần Văn Hoàng – Tổ trưởng Tổ đại biểu số 5;

+ Bà Nguyễn Thị Thu Thảo – Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể Thao;

+ Ông Võ Thành Tâm – Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

+ Ông Trần Văn Duy – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện (Thư ký);

II. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN PHIÊN HỌP:

- **Ông Lê Minh Nhựt:** tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự, chủ trì Phiên họp và thông qua nội dung làm việc của Phiên họp thứ 9 Thường trực HĐND huyện.

- **Ông Nguyễn Văn Dũng** thay mặt UBND huyện báo cáo về tiến độ xử lý 04 trường hợp vi phạm về đất đai - xây dựng theo kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Phiên họp thứ 8:

Theo kế hoạch chuẩn bị cưỡng chế 03 trường hợp gồm: bà Phạm Thị Thu, ông Lê Đình Sơn, bà Nguyễn Thị Hằng dự kiến trong tháng 4/2017. Tuy nhiên sau khi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp thì 03 trường hợp này đề nghị cho tự giác tháo dỡ và được UBND huyện có văn bản cho phép; đồng thời vào ngày 21/4/2017 tại buổi tiếp công dân, UBND huyện đã tiếp 02 hộ (bà Hằng, ông Sơn) thì bà Hằng cam kết, xin tự tháo dỡ trước ngày 29/4/2017 còn ông Sơn có biểu hiện không hợp tác không cam kết tự giác tháo dỡ (riêng việc cưỡng chế đối với trường hợp vi phạm của hộ ông Sơn còn vướng 07 hộ gia đình với khoảng 40 nhân khẩu đang thuê phòng trọ). Những trường hợp vi phạm này UBND huyện sẽ tiến hành cưỡng chế vào ngày 03/5/2017.

- **Ông Phùng Anh Huy:** đề nghị UBND huyện phải giữ đúng cam kết tại các cuộc giám sát của Ban Pháp chế cũng như kết luận của Thường trực HĐND huyện tại các Phiên họp, tập trung, kiên quyết cưỡng chế các trường hợp vi phạm đúng thời gian theo kế hoạch cưỡng chế đã ban hành tránh trường hợp dây dưa, kéo dài.

- **Ông Trần Văn Hoàng:** ông Sơn có phản ánh hiện nay còn có một số trường hợp Cán bộ, Đảng viên lấn chiếm đất nhà nước, xây dựng trái phép,..vẫn chưa bị xử lý nên ông không phục, không chấp hành việc tháo dỡ.

- **Ông Trần Tấn Đạt:** Vấn đề này, UBND huyện đã báo cáo và hứa với Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Do đó Thường trực HĐND huyện có trách nhiệm thực hiện việc giám sát tại các Phiên họp. Theo báo cáo của UBND huyện thì tiến độ xử lý các trường hợp vi phạm này hiện nay đang bị ách tắc, UBND huyện phải tập trung tháo gỡ, kiên quyết cưỡng chế các trường hợp vi phạm đúng thời gian đã đề ra, nhằm lập lại kỷ cương pháp luật trong quản lý nhà - đất trên địa bàn.

- **Bà Nguyễn Thị Trinh:** Trường hợp vi phạm của ông Sơn bà Hằng, tôi hoàn toàn thống nhất với ý kiến kết luận tại buổi tiếp công dân vào ngày 21/4/2017 của UBND huyện. Nếu đến ngày 24/4 hộ ông Sơn không gửi Đơn đề xuất các nguyện vọng thì đúng ngày 03/5/2017 tiến hành cưỡng chế. Còn trường hợp của bà Hằng nếu đến ngày 29/4/2017 mà không tự giác tháo dỡ như đã cam kết thì đến ngày 03/5/2017, UBND huyện thực hiện việc cưỡng chế không kéo dài thời gian thêm nữa.

- **Ông Lê Minh Nhật** thay mặt Thường trực HĐND huyện kết luận nội dung này như sau: đề nghị UBND huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan khẩn trương tham mưu cho UBND huyện quyết liệt ngăn ngừa ngay từ đầu các vụ vi phạm, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai,

xây dựng nhằm lập lại trật tự, kỷ cương Nhà nước trên địa bàn huyện như đã cam kết với Huyện Ủy, HĐND huyện và cử tri huyện nhà.

- Theo ý kiến của cử tri và đề xuất của Ban Kinh tế -Xã hội, việc mua sắm một số đồ chơi trẻ em để tại sân Trung tâm VH-TT và di chuyển đến các Trung tâm VHHTCĐ khu 1,2,3,10, nhằm giúp trẻ em Côn Đảo có điều kiện vui chơi và phát triển toàn diện đã được chủ tọa kỳ họp thứ hai kết luận. Vấn đề này, UBND huyện đã triển khai chưa, quá trình triển khai có khó khăn vướng mắc gì không, mà HĐND huyện yêu cầu nhiều lần UBND huyện vẫn không báo cáo?

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Giám đốc Trung tâm VH-TT:

Thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ Hai HĐND huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm VH-TT huyện xây dựng Đề án mua sắm, trang bị một số đồ chơi đặt tại Trung tâm và một số nơi xa trung tâm cho trẻ em huyện Côn Đảo. Trung tâm VH-TT huyện đã xây dựng xong Đề án với tổng số tiền hơn 02 tỷ đồng hiện nay đề án đã được phê duyệt và trong năm 2017 đơn vị được bố trí 01 tỷ đồng để triển khai thực hiện. Tháng 10/2016, Phòng Văn hóa -Thông tin huyện đã mua sắm một số đồ chơi thiếu nhi cho 03 Trung tâm VHHTCĐ khu dân cư số 01, 2,3 và Trung tâm VH-TT huyện đã sửa chữa các thiết bị vui chơi như cầu trượt, thú nhún, bập bênh và bố trí thêm đu quay ngựa, xe lửa điện có trang trí đèn, âm thanh phục vụ cho thiếu nhi các buổi tối trong tuần và tổ chức chương trình “Sân chơi cuối tuần dành cho thiếu nhi”, lớp võ thuật, múa Ballet để góp phần tạo thêm điểm vui chơi, học tập cho thiếu nhi huyện Côn Đảo.

- **Ông Nguyễn Văn Dũng:** Mặc dù UBND huyện đã có triển khai thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ hai nhưng trong quá trình thực hiện, UBND huyện có thiếu sót là không báo cáo kịp thời để HĐND huyện giám sát. Việc mua sắm, trang bị một số đồ chơi cho thiếu nhi trên địa bàn huyện là phải triển khai nhưng cần phải đảm bảo lại hiệu quả đầu tư. Trung tâm VH-TT phải có giải pháp quản lý, bảo quản, có những phương thức thu hút phụ huynh đưa con em tới chơi, tránh tình trạng đầu tư xong không ai sử dụng, không ai quản lý,... gây lãng phí.

- **Ông Lê Minh Nhật thay mặt Thường trực HĐND huyện kết luận nội dung này như sau:** Những kết luận của Chủ tọa kỳ họp, phiên họp của Thường trực HĐND phải được UBND huyện tổ chức thực hiện và báo cáo để HĐND huyện giám sát. Quá trình triển khai nếu phát sinh vấn đề không phù hợp, phải phản hồi để Thường trực HĐND kịp thời điều chỉnh.

- Báo cáo kiểm điểm nhiệm vụ công tác tháng 4 và dự kiến nội dung công việc trong tháng 5 năm 2017 của Thường trực và Bộ phận chuyên trách HĐND huyện (có dự thảo Báo cáo kèm theo).

- Dự kiến của Thường trực HĐND huyện về kỳ họp thứ Tư (tổ chức vào ngày 20/7/2017), sẽ không chia 03 Tổ thảo luận trong kỳ họp như trước đây mà dành thời gian để đại biểu thảo luận, chất vấn tại hội trường, vì vậy trước ngày khai mạc kỳ họp sẽ tổ chức 02 nhóm đại biểu nghiên cứu, thảo luận tài liệu kỳ

họp, phân công đại biểu chất vấn tại kỳ họp. Thường trực HĐND huyện sẽ tổ chức cho các Tổ trưởng và Tổ phó TĐB gặp gỡ tiếp xúc với Ban MTCS và các CQĐV, KDC nơi đắc cử để nắm thông tin, đề xuất của cử tri.

- Từ kỳ họp thứ Tư HĐND huyện sẽ hạn chế việc gửi tài liệu giấy như trước đây, mà đăng tải và gửi tài liệu qua Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện. Thường trực HĐND huyện sẽ ban hành Nghị quyết đưa cổng thông tin điện tử vào hoạt động chính thức và thành lập Tổ Biên tập. Do vắng Chủ tịch và Trưởng Ban Pháp chế, giao đồng chí Trần Tấn Đạt, gửi Email và điện thoại trao đổi để thống nhất và trình Chủ tịch ký ban hành Nghị quyết.

- **Bà Nguyễn Thị Trinh:** đề nghị Thường trực HĐND huyện bổ sung vào nhiệm vụ trong tháng 5/2017: Ban KT-XH sẽ tiếp tục kiểm tra các nhà vệ sinh các trường học; khảo sát việc mua sắm cơ sở vật chất phục vụ cho mô hình trường học mới VNEN (ghế xoay); khảo sát các đồ chơi cho trẻ em tại Trung tâm VH -TT huyện và các Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng KDC số 01, 2, 3; khảo sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn.

- **Ông Phùng Anh Huy:** đề nghị Thường trực HĐND huyện có ý kiến với UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tiến độ xử lý 05 trường hợp còn lại trong 09 trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng đã xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng như ban đầu theo kết quả giám sát của Ban Pháp chế trong năm 2016. Đồng thời rà soát, báo cáo ngoài 09 trường hợp vi phạm đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2016, 2017 còn phát sinh thêm trường hợp nào mới không?

- **Ông Phan Thanh Biên:** Về vệ sinh môi trường, đề nghị UBND huyện chỉ đạo khắc phục một số vấn đề đã cam kết tại kỳ họp thứ ba như: xe chở rác thải trong quá trình thu gom, vận chuyển rác vẫn còn bị rò rỉ nước thải ra đường rất hôi thối vẫn chưa khắc phục được, cần phải cho xe tưới rửa đường để hạn chế tình trạng này. Việc xả nước thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường của một số nhà hàng, khách sạn, hàng quán... Theo phản ánh của cử tri vẫn chưa được cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý.

- **Ông Lê Minh Nhựt thay mặt Thường trực HĐND huyện kết luận nội dung này như sau:** Bổ sung vào dự thảo báo cáo một số công việc thực hiện trong tháng 5/2017:

+ Thường trực HĐND huyện đưa cổng thông tin điện tử của HĐND huyện vào hoạt động chính thức kể từ ngày 03/5/2017.

+ Ban Pháp chế: triển khai giám sát trực tiếp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND huyện (Ban Tiếp công dân) và Thanh tra huyện trong công tác tiếp nhận, giải quyết Đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực nhà- đất còn tồn đọng. Tiếp tục theo dõi, giám sát việc cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính (hình thức khôi phục hiện trạng ban đầu)

+ Ban KT-XH: tiếp tục kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh tại các nhà vệ sinh các trường học; khảo sát việc mua sắm cơ sở vật chất phục vụ cho mô hình trường học mới VNEN (ghế xoay); khảo sát các trang thiết bị đồ chơi cho trẻ em tại Trung tâm VH-TT huyện và các Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng KDC số 01, 2, 3; giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nước thải như cam kết của Chủ tịch UBND huyện tại kỳ họp thứ ba.

Phiên họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



Trần Văn Duy



CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP

Lê Minh Nhựt
Lê Minh Nhựt